

ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ในเหมืองแร่ ซึ่งกว่าจะประกอบสำเร็จรูปขึ้นมาได้นั้นต้องมีการตัดต่อ มีการหลอมและเชื่อมกันมาแล้วมากมาย ฉะนั้นแล้ว คนทำจึงไม่ได้สร้างสรรค์ในสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขาเป็นเพียงได้เปลี่ยนรูปแบบของวัสดุเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ทำเหล่านั้นก็มิได้รู้อย่างถาวรถึงสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาได้ทำขึ้นมา เพราะฉะนั้น ผู้นำเหล่านั้นจึงยังไม่เหมาะสมที่จะสามารถเรียกได้ว่าพวกเขาคือ ผู้สร้าง ถ้าในบางกรณีที่คุณคนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าเป็นผู้สร้างบ้างแล้ว พวกเขาก็จะถูกเรียกเพียงเพื่อให้เห็นภาพพจน์เท่านั้น ไม่ใช่ความหมายตามตัวอักษร

แต่พระเจ้าเป็นผู้ทรงให้การมีอยู่แก่สรรพสิ่งทั้งมวลนั้น พระองค์ทรงรู้อยู่เสมอถึงการกระทำของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะว่าพระองค์คือ ผู้สร้างที่แท้จริง คัมภีร์ อัล-กุรอาน ได้ระบุไว้ว่า **“พระองค์จะไม่รู้ผู้ซึ่งพระองค์ทรงสร้างกระนั้นหรือ?” (67:14)**

บัดนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าตัวเราเอง และทุกสรรพสิ่งที่ถูกบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นมิได้แยกไปจากการดำรงอยู่แห่งความเกรียงไกรของพระเจ้าเป็นเจ้า ที่ไหนก็ตามที่เราอยู่แล้วแผ่นดินใดก็ตามที่เราท่องเที่ยวไป ไม่ว่าในความลึกลับของมหาสมุทรทั้งหลายหรือไม่ว่าออกไปนอกอากาศ หรือไม่ว่าในสถานที่แคบ ๆ แห่งหุบเขาทั้งหลาย เราก็ไม่สามารถที่จะซ่อนเร้นจากพระองค์ได้ พระองค์ทรงเห็นที่เล็กที่สุดแห่งการกระทำดีหรือชั่วของเรา และพระองค์ทรงตอบแทนและลงโทษเป็นไปตามนั้น

แล้วผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเป็นเจ้านั้นจะตกไปเป็นเหยื่อของความบวปได้หรือ



ความเป็นหนึ่ง ในพลังอำนาจ

จักรวาลที่เร้นลับและ กว้างใหญ่ไพศาล

การคิดพิจารณาเพียงนิดหน่อยในการสร้างสรรค์ในทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่นั้น จะเปิดเผยให้จิตใจของเราเห็นถึงความ เป็นหนึ่งแห่งพลังของพระเจ้าผู้สร้างตั้งตัวอย่างที่จะได้พิจารณาดังต่อไปนี้

1. ระบบป้องกันในร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นที่สนใจแก่บรรดานักสรีระ

มาเป็นเวลานานแล้ว ระบบป้องกันของร่างกายนั้นสลับซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งประกอบด้วยต่อมเกลนด์ น้ำเหลือง, ไขมัน, ม้าม, ตับ และเนื้อเยื่ออ่อนในโพรงกระดูก เซลล์ของส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ของร่างกายแม้ว่าแตกต่างกันในโครงสร้าง แต่ละอย่างของเซลล์เหล่านั้น แต่ก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เป็นต้นว่าช่วยป้องกันให้ร่างกายต่อต้านสารภายนอก อาทิเช่น เชื้อจุลินทรีย์และพิษต่าง ๆ ในการทำงานด้านนี้ เซลล์โลหิตขาวซึ่งพบว่ารวมกันอยู่มากมายในต่อมเกลนด์น้ำเหลืองซึ่งมี



บทบาทสำคัญมาก เมื่อจุลินทรีย์ภายนอก เข้าสู่อวัยวะของเรา เซลล์โลหิตขาวซึ่งมี เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 7-30 ไมครอน ก็จะพุ่งตัวเข้าบริเวณที่รุกราน นั้นทันที และป้องกันไม่ให้อันตรายขยาย เพิ่มขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ

ร่างกายทำการช่วยเหลือเซลล์เหล่านี้ หลายวิธีด้วยกันในการต่อสู้กับเชื้อโรค ภายนอกที่เข้าสู่ร่างกายและแต่ละการต่อสู้ กับสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนั้น ร่างกายก็จะผลิตแอนติบอดีออกมาเพื่อใช้ในการรักษาป้องกันเชื้อโรคที่เข้าไปสู่ ร่างกาย แอนติบอดีที่ถูกสร้างในร่างกาย

นั้นมีหลายชนิด บางชนิดไว้สำหรับทำลาย เชื้อจุลินทรีย์และกำจัดเชื้อเหล่านั้น, บางชนิด ทำให้สารเป็นพิษจากแมลงและสัตว์นั้น เป็นกลางเสีย บางชนิดช่วยหยุดการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ และบางชนิดช่วยแยกสาร เป็นพิษออกจากเชื้อจุลินทรีย์นั้นรวมทั้ง เชื้อโรคอื่น ๆ ที่เป็นพิษ ส่วนบางชนิด จะทำงานเมื่อโลหิตจากกลุ่มที่เข้ากันไม่ได้ เข้าไปสู่ร่างกาย

ประเด็นก็คือว่า ร่างกายคนเรานั้น สามารถที่จะผลิตแอนติบอดีที่เหมาะสม ในการบำบัดหรือต่อต้านสารภายนอก ทุกชนิดแม้แต่ต่อต้านชนิดอื่น ๆ ที่มนุษย์ เรายังไม่รู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน

2. ผู้อำนวยการแห่งหอสังเกตการณ์ ลีอง บนภูเขาปาโลมาร์ในรัฐอาริโซนา ได้กล่าวว่า :

“ตราบเท่าที่กล้องโทรทรรศน์ที่หอสังเกตการณ์นี้ยังมีได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น ระยะทางของจักรวาลที่มองเห็นด้วยตานี้ ยังไม่มากไปกว่า 500 ปีแสง แต่เครื่องโทรทรรศน์นี้ได้ขยายระยะทางออกไปได้ถึง 1,000 ล้านปีแสง ผลจากการที่มีกล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวนี้จึงทำให้พบ กาลแล็กซีใหม่ ๆ หลายล้านกาแล็กซี และ บางกาแล็กซีนี้อยู่ห่างจากเราเป็นพันล้าน ปีแสง ซึ่งห่างออกไปจากระยะทางดังกล่าว นั้นเป็นความกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วย

ความมืดนำหาวดกแล้ว ไม่สามารถจะมองเห็น อะไรได้เลย นั่นก็คือว่า ไม่มีแสงมาจาก ส่วนดังกล่าวนั้นเลยที่จะทิ้งร่องรอยไว้ บนแผ่นโฟโตกราฟฟิกของกล้องโทรทรรศน์ นั้น แต่ปราศจากข้อสงสัยต้องมีกาแล็กซี หลายร้อยล้านกาแล็กซีอยู่นั่นเอง ซึ่งโดย พลังแห่งแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีเหล่านั้น จึงทำให้เอกภพถูกดึงดูดเข้าด้วยกัน

“เอกภพที่มองเห็นกว้างใหญ่ไพศาล ทั้งหมดนี้ซึ่งบรรจุไว้ด้วยกาแล็กซีหลาย แสนล้านกาแล็กซีนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นเลย แต่ประกอบด้วยกลุ่มแก๊สและธุลีเล็ก ๆ จำนวนมากมายที่ยังคงกระจายพุ่งอยู่ใน จักรวาลอันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น และข้าพเจ้า ก็ไม่เชื่อว่าเราจะไม่พบเอกภพอื่นอีกที่ ไกลออกไปจากนั้น”

ท่านอิมาม อาลี อิบนิ อบี ฏอลิบ ซึ่ง เป็นอิมามคนแรกได้กล่าวไว้ว่า “เราไม่ สามารถที่จะวัดความลึกล้ำของความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ได้, เรายูก็แต่เพียงว่าพระองค์ นั้นกำลังมีชีวิตอยู่และเป็นนิรันดร์ ซึ่ง ความหวังหรือความกลัว ไหลมิได้ครอบงำ พระองค์เลย

“ไม่มีสายตาใดหยั่งถึงพระองค์ได้ และไม่มีดวงตาใดสามารถเห็นพระองค์ได้ แต่พระองค์ทรงเห็นดวงตาทั้งหลายและ ทรงคำนวณรู้การขยายตัวของทุกสรรพสิ่ง ในกาลเวลา ศีรษะจรดเท้าทั้งหลายของ มนุษย์อยู่ในการตระหนักรู้ของพระองค์ ทั้งสิ้น”

“มันเป็นเช่นใดในสิ่งที่เราเห็นการ สร้างสรรค์ของพระองค์? อะไรคืออำนาจ ที่เป็นเหตุให้เราพิศวง? เราจะสามารถ พรรณนาถึงอำนาจในการอภิบาลของ พระองค์ได้อย่างไร? ส่วนต่าง ๆ ของ สรรพสิ่งเหล่านั้นซึ่งถูกซ่อนเร้นไปจากเรา ที่สายตาของเราไม่สามารถหยั่งถึงได้, ที่ จิตใจของเราไม่สามารถจะเข้าใจได้, ที่ซึ่งถูกปกคลุมไว้โดยม่านต่าง ๆ แห่งการ





ซ่อนเร้นนั้นมากมายยิ่งใหญ่มากกว่านี้”

แท้จริงแล้ว อำนาจอันเป็นเอกะของ อัลลอฮ์นั้นได้นำทุกสรรพสิ่งมาให้ปรากฏ และดำรงอยู่ และไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่นอกขอบเขตแห่งการบังคับบัญชาของพระองค์ โลกนี้ดำรงอยู่ได้โดยเจตนาของอัลลอฮ์ และมันจะยังคงดำรงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่พระองค์ต้องการ ดวงดาวทั้งหลาย, ดวงจันทร์, ดวงอาทิตย์และเทหวัตถุอื่น ๆ บนท้องฟ้าโคจรไปตามทางโคจรของมันโดยอำนาจของพระองค์และระเบียบของจักรวาลอันน่าประหลาดนั้นทั้งหมด อยู่ในอัมมัตต์ของพระองค์เอง พระองค์มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันไปสู่ระเบียบใหม่ได้หากพระองค์ประสงค์ มันมิได้เป็นไปอย่างที่ว่าเมื่อพระองค์ทรงสร้างโลกนี้แล้วก็ได้ละทิ้งมันไว้ให้เคลื่อนไป, หมุนวนไป, เจริญเติบโตไป, ขยายตัวไป แต่การดำรงอยู่และการซบเลี้ยงให้เจริญเติบโตของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากเจตนารมณ์ของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากเจตนารมณ์ของพระองค์และไม่มีสิ่งใดจะดำรงอยู่ได้โดยปราศจากเจตนารมณ์ของพระองค์ ฉะนั้น พระผู้ทรงเอกะซึ่งนำทุกสรรพสิ่งมาสู่การดำรงอยู่, ผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น และปกครองพิทักษ์

รักษาสรรพสิ่งเหล่านั้นก็คือ อัลลอฮ์

พระบัญชาอยู่เหนือธรรมชาติ

เป็นความจริงที่ว่า อัลลอฮ์ทรงวางระเบียบกฎเกณฑ์ในธรรมชาติสำหรับจักรวาลนี้ ซึ่งตามกฎธรรมชาติแล้วเป็นไปได้ที่จะคาดการณ์รู้ถึงอนาคต แต่ในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ นั้นอัลลอฮ์ทรงเปิดเผยให้เห็นอำนาจที่ครอบคลุมอย่าง

กว้างขวางของพระองค์ และโดยความประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสร้างพระบัญชาที่สูงส่งซึ่งสามารถครอบครองระเบียบที่ดำรงอยู่ตัวอย่างต่าง ๆ ของพระบัญชาที่สูงส่งนี้สามารถเห็นได้จากประวัติศาสตร์และในชีวิตประจำวัน

ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เราจะเห็นได้ว่าหัตถ์แห่งพระผู้เป็นเจ้านั้นทรงกิจการอยู่ในจักรวาลอย่างไร เป็นต้นว่า ณ เวลาที่พระองค์ทรงยกบุคคลเหล่านั้นที่ได้ตกไปแล้ว และในอีกเวลาหนึ่งพระองค์ทรงทำให้บุคคลเหล่านั้นซึ่งถูกยกขึ้นสูงส่งต้องตกต่ำลง

ด้วยเหตุผลนี้เองที่บุคคลเหล่านั้นผู้ซึ่งมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระผู้

เป็นเจ้าของทรงอำนาจจะไม่เป็นผู้สิ้นหวังในชีวิต ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ บุคคลเหล่านั้นจะพบตัวของเขาเองไม่ว่าในความมืดมนแห่งความสิ้นหวังปานใดก็ตาม แต่เปลวไฟแห่งความหวังก็ยังสว่างไสว และบุคคลเหล่านั้นก็จะมั่นใจว่าพวกเขาจะหาทางออกได้โดยความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้าของ

เราทุกคนเคยได้อ่าน เคยได้ยิน ได้ฟังเรื่องราวของศาสนา โมเสส และฟาโรห์ กันมาแล้ว ฟาโรห์ เป็นผู้ที่ไม่ใคร่ร้ายอย่างไม่มีใครเทียบได้ ฟาโรห์ ได้สังหารลูก ๆ ผู้ชายของชาวอิสราเอล เพื่อว่าลูกคนหนึ่งของชาวอิสราเอลที่ได้ถูกสัญญาไว้, ซึ่ง ฟาโรห์ ได้ยินได้ฟังมาเช่นนั้นว่า ผู้นั้นจะมาทำลายบัลลังก์อำนาจของฟาโรห์ จะได้ไม่รอดชีวิต ฟาโรห์ คิดว่าด้วยการวางแผนทุจริตเหล่านี้ก็สามารถที่จะสกัดกั้นระเบียบที่เป็นไปตามธรรมชาติ นั้นได้นั้นก็คือ ฟาโรห์ สามารถที่จะตัดทอนเผชิญหน้ากับอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าของได้ แต่ความพยายามทุกอย่างของ ฟาโรห์ นั้นต้องล้มเหลวลงในที่สุด ทารกที่ถูกสัญญาไว้ก็ได้เกิด

มารดาของเด็กน้อยนั้นได้รับการตลใจให้วางทารกลงไปในหีบและลอยไปตามลำน้ำไนล์แม่น้ำนั้นได้ไหลพาเด็กน้อยลงไปที่พระราชวังของ ฟาโรห์ แล้วสายตาภรรยาของ ฟาโรห์ก็ได้มองเห็นหีบใบนั้น นางจึงได้ยกมันขึ้นมาจากน้ำ เมื่อนางเห็นทารกน้อยนอนอยู่ในหีบ นางจึงได้ขออนุญาต ฟาโรห์ ให้ถือเอาเด็กคนนั้นเป็นลูกของตนเอง และ ฟาโรห์ ก็ตกลงหัตถ์อันทรงพลังของพระผู้เป็นเจ้าของได้ช่วยเหลือให้ทารกน้อยผู้ซึ่ง ฟาโรห์ หวาดกลัวอย่างมากมายให้มาอยู่บนตักของ ฟาโรห์เอง จนกระทั่งเขาได้เจริญเติบโตขึ้นมา มีความแข็งแกร่ง จนในที่สุด ก็ได้ล้มบัลลังก์ของ ฟาโรห์



ในทำนองเดียวกัน อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทำให้ความพยายามและแผนการของกลุ่มพี่น้อง ยูซุฟ ต้องล้มเหลว ยูซุฟ ถูกจับโยนลงบ่อน้ำ แต่แล้วเขาก็ถูกยกขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงส่งในแผ่นดินแห่งอียิปต์

เหล่าผู้ไม่ศรัทธาแห่งเมือง มักกะฮ์ ได้ร่วมมือกันในการขจัดศาสนาสถานแห่งอิสลาม พวกเขาได้เริ่มสร้างความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มมุสลิมและแม้กระทั่งใช้วิธีการบีบคั้นทางเศรษฐกิจต่อท่านศาสนาสถาและบรรดาสาวกของท่านเป็นเวลาหลายปีทีเดียวในหุบเขา อบู ฏอลิบ ในที่สุด พวกเหล่านั้นได้ตัดสินใจที่จะสังหารท่านศาสนาสถาโดยการคิดว่า การใช้วิธีดังกล่าวนั้นพวกเขาสามารถบรรลุความสำเร็จจะไบบางอย่างได้ แต่เจตนาและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้านั้นได้ปกป้องรักษาท่านศาสนาสถา มุฮัมมัด (คือล) ไว้ และพระองค์ทรงทำให้อิสลามเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวัน และได้ทำให้พวกมักกะฮ์ ที่ไม่ศรัทธาต้องตกต่ำลง

ตัวอย่างต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เราถึงซึ่งความจริงที่ว่า ระเบียบแบบแผนรวมทั้งกฎธรรมชาติด่าง ๆ ในโลกนี้อยู่ในอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า และเมื่อใดก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้มันเป็นไปตามนั้นมันก็เป็นไปตามนั้น แต่เมื่อพระองค์ประสงค์ที่จะให้เป็นอย่างอื่นแล้ว พระองค์

ก็สามารถที่จะทำให้เกิดกฎเกณฑ์ใหม่ที่เข้าควบคุมเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือกฎธรรมชาติที่เป็นอยู่ ณ ที่นั้นและเวลานั้นก็ย่อมได้ เพราะอำนาจของพระองค์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาเอง

เพราะฉะนั้น จิตสำนึกและมโนธรรมของเราจึงเรียกร้องให้เราต้องจำนนบอบเบื่องหน้าอำนาจที่ยิ่งใหญ่และเมตตาปรานีนี้ให้ปฏิบัติไปโดยความเชื่อฟังและหลีกเลี่ยงการคัดค้านต่ออำนาจของพระผู้สร้างของเรา หัตถ์อันทรงพลังของพระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทำให้เราผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เรื่อยมาและนำเราเข้าสู่ขั้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถแล้วจะเป็นการถูกต้องหรือที่เราจะลืมนะพระองค์?

บุคคลซึ่งรู้จักพระผู้เป็นเจ้านั้นยอมรับว่า เขานั้นมีผู้ช่วยเหลือที่ทรงปัญญาและทรงอำนาจบุคคลนั้นจะไม่กลัวความยากลำบากใด ๆ ทั้งสิ้น ปัญหาต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากลำบากนั้นสามารถแก้ไขได้ และเขาก็พยายามที่จะถึงซึ่งจุดหมายของเขาได้ [โดยความเด็ดเดี่ยวที่](http://www.thauslamlib.com) www.thauslamlib.com ไม่สะทกสะท้านอันเกิดขึ้นจากความศรัทธาที่เขามีอยู่ในพระผู้เป็นเจ้า เขาจะไม่หวาดกลัวอุปสรรคใด ๆ เพราะว่าเขาได้มองเห็นตัวเขาเองอยู่ในร่มเงาแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะทำให้เขาเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ นานาเหล่านั้นได้

ความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าและพลังอันเป็นเอกะของพระองค์นั้นได้ทำให้ท่านศาสนาสถาสามารถที่จะต่อสู้กับกลุ่มต่าง ๆ ที่มากมายเหล่านั้นด้วยตัวท่านเองที่เต็มไปด้วยความศรัทธาท่านได้ยืนหยัดต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากต่าง ๆ จนกระทั่งท่านสามารถสถาปนาโครงสร้างแห่งเอกภาพและวางแผนการด้วยชีวิตอันสูงส่งได้ โดยวิธีการนี้เองที่ท่านสามารถสถาปนาหลักคุณธรรม

และมนุษยธรรมไว้อย่างสูงส่ง

บุรุษผู้ที่จิตใจของเขาท่วมท้นไปด้วยความศรัทธาในพระผู้สร้างโลกนี้และเต็มไปด้วยความรักในสังคมนั้นจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวสิ้นหวังและแสงแห่งพระผู้เป็นเจ้าก็จะเจิดจ้าอยู่เสมอในจิตใจของเขา ซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าบุคคลเช่นนั้นจะทำให้ตัวเขาเองพร้อมเสมอสำหรับชีวิตที่ดีกว่าและเต็มไปด้วยคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นกว่า พร้อมด้วยความปิติชื่นชมอันไม่มีขอบเขตจำกัด

